

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến! Mùa Vọng là mùa chờ đón Chúa đến. Chúa sẽ đến nhưng không chắc ta có gặp được Người. Vì Người đến bất ngờ và rất âm thầm. Muốn gặp được Chúa ta phải tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là đừng mê ngủ. Trong cuộc sống có những bóng đêm ru ta ngủ say khiến không gặp được Người. Chìm đắm trong giấc mộng, ta sẽ chẳng nghe được bước chân Chúa đi. Tỉnh thức cũng có nghĩa là tỉnh táo phân định. Chúa đến có tính cách rất âm thầm và rất nhẹ nhàng, đơn sơ, hiền lành, khiêm nhường như một người phục vụ. Phải tỉnh táo lắm mới nhận ra Người. Tỉnh thức cũng có nghĩa là ở trong tư thế sẵn sàng, làm việc không ngừng và quên mình phục vụ cho lợi ích chung, chứ không phải là không ngủ mà ngồi chờ. Vậy để bước vào năm Phụng Vụ mới, chúng ta hãy xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm thiếu sót và cùng nhau thống hối.

CA NHẬP LỄ (Tv 25,1-3)

Con nâng tâm hồn lên cùng Chúa, Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, xin Ngài đừng để con tủi nhục, đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con. Chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải nhục nhằn.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

BÀI ĐỌC I (Is 63 · 16b-17,19b; 64,2b-7)

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

Lạy Đức Chúa, Ngài mới là Cha,
là Đấng cứu chuộc chúng con: đó là danh Ngài từ muôn thuở.
Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại để chúng con lạc xa đường lối Ngài ?
Tại sao Ngài làm cho lòng chúng con ra chai đá, chẳng còn biết kính sợ Ngài ?
Vì tình thương đối với tôi tớ là các chi tộc thuộc gia nghiệp của Ngài, xin Ngài mau trở lại.
Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan
Ngài ngự xuống: và núi non rung chuyển trước Thánh Nhan !
Người ta chưa nghe nói đến bao giờ, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy
có vị thần nào, ngoài Chúa ra, đã hành động như thế đối với ai tin cậy nơi mình.
Ngài đón gặp kẻ sống đời công chính mà lấy làm vui
và nhớ đến Ngài khi theo đường lối Ngài chỉ dạy.
Kìa, Ngài phần nộ vì tội lỗi chúng con, nhưng khi mãi đi theo các đường lối của Ngài,
chúng con sẽ được cứu thoát. Tất cả chúng con đã trở nên như người nhiễm uế,
mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ. Tất cả chúng con héo tàn như lá úa,
và tội ác chúng con đã phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng con đi.
Không có ai cầu khẩn danh Chúa, cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài,
vì Ngài đã ngoảnh mặt không nhìn đến,
và để cho tội ác chúng con phạm mặc sức hành hạ chúng con.
Thế nhưng, lạy Đức Chúa, Ngài là Cha chúng con ;
chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài, chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con.”

Đó là lời Chúa

ĐÁP CA (Tv 80.2, 15+16, 18+19)

Đáp: Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ

1. Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en,

Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá,
xin khơi dậy uy dũng của Ngài,
đến cùng chúng con và thương cứu độ.

2. Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại, tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem,
xin Ngài thăm nom vườn nho cũ,
bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng,
và chồi non được Ngài ban sức mạnh. .

3. Xin giơ tay bênh vực Đấng đang ngồi bên hữu
Là con người được Chúa ban sức mạnh.
Chúng con nguyện chẳng xa Chúa nữa đâu,
cúi xin Ngài ban cho được sống, để chúng con xưng tụng danh Ngài.

BÀI ĐỌC II (1 Cr 1, 3-9)

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Thưa anh em, xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.

Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Ki-tô Giê-su. Quả vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. Thật thế, lời chứng về Đức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người. Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Đó là lời Chúa

ALLELUIA (Tv 85,8)

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa
và ban ơn cứu độ cho chúng con. – Alleluia.

PHÚC ÂM (Mc 13, 33-37)

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia thuê phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến : lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kéo lờ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là : phải canh thức !”

Đó là lời Chúa.

CA HIỆP LỄ (Tv 85, 13)

Chúa sẽ ban phúc lộc dồi dào, và đất chúng ta trở sinh hoa trái.

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúng ta hãy mong đợi và cầu xin Chúa hoàn tất công trình cứu độ của Người qua Đức Kito Con Một Chúa lại đến :

+ **CD:** **Hãy tỉnh thức để mong chờ Đức Kito.**

1. “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” Chúng ta đang bước vào năm Phụng vụ mới, mùa vọng là thời gian chờ đợi Chúa đến và canh thức là đặc tính căn bản cần phải có của người môn đệ Chúa. Xin Chúa đánh thức tâm hồn của mỗi người chúng ta đang còn đắm chìm trong giấc ngủ của đam mê danh, lợi, quyền và thú vui trần thế, để trở về với bổn phận của mình.
2. Tội lỗi chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến mọi đau khổ. Xin cho những người khô khan nguội lạnh, lâu năm xa cách Chúa, biết nhận thức tình trạng tội lỗi của mình, để mau mắn hoán cải trở về qua Bí tích Hòa giải.
3. Nhân ngày cầu nguyện, cổ võ ơn gọi linh mục, tu sĩ chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người biết quan tâm lo lắng đến ơn gọi, biết lưu ý tới việc khơi mầm, nuôi dưỡng, phát triển, củng cố ơn gọi linh mục và tu sĩ và đặc biệt là xin cho mỗi người Kitô hữu luôn ý thức sống biết làm gương sáng ngay từ trong gia đình, nơi làm việc, ngoài xã hội.
4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân từ, Ngài luôn đồng hành và thêm sức mạnh cho đoàn dân tin tưởng nơi Chúa.
Xin cho chúng con được luôn thấm thiết với tình yêu của Chúa và bước đi trong hy vọng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời . Amen.

Lịch phụng vụ trong tuần

4/12 Tm Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng

Bđ 1: Is 2 • 1-5

P Æ: Mt 2 • 1-5

5/12 Tm Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng

Bđ 1: Is 11 • 1-10

P Æ: Lc 10 • 21-24

6/12 Tm Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng

Bđ 1: Is 25 • 6-10a

P Æ: Mt 15 • 29-37

7/12 Tr Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng

Thánh Am-brô-xi-ô, GM, TSHT

Bđ 1: Is 26 • 1-6

P Æ: Mt 7 • 21, 24-27

8/12 Tr Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng

ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Bđ 1: St 3 • 9-15, 20

Bđ 2: Ep 1 • 3-6, 11-12

P Æ: Lc 1 • 26-38

9/12 Tm Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng

Bđ 1: Is 30 • 19-21, 23-26

P Æ: Mt 9 • 35-10 • 1, 5a, 6-8

10/12 Tm CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

Bđ 1: Is 40 • 1-5, 9-11

Bđ 2: 2 Pr 3 • 8-14

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

待降節第1主日 B年

“Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức,
vì anh em không biết khi nào thời ấy đến.”
(Mt 13,33)



Ngon Nén Mùa Vọng

Ngày Quảng Bá Ôn Gọi Xứ Truyền Giáo

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA NĂM A
3.12.2023